

Qua hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phân tích được tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, góp phần giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri. Song để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trước cử tri vẫn cần tiếp tục cải tiến cách thức tổ chức hội nghị tiếp xúc để ngày càng có nhiều cử tri được tham dự hơn.

Những năm qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cải tiến và bước đầu khắc phục được tình hình thiếu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Từ hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bổ sung được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của Quốc hội. Nhiều vấn đề cử tri kiến nghị cũng đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển tới Quốc hội, được đưa ra thảo luận công khai trước diễn đàn. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hơn 10 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với doanh nghiệp, lãnh đạo MTTQ, hàng nghìn lượt cử tri tham dự, đóng góp hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị, nhiều kiến nghị có chất lượng, bám sát thực tế địa phương. Công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi các kỳ họp Quốc hội cũng được thực hiện tương đối bài bản, đúng luật. Tại các cuộc tiếp xúc, phần lớn kiến nghị của cử tri đề cập đến vấn đề ở địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết kịp thời. Ông Nguyễn Văn Tháp, xã Thái Thành (Thái Thụy) cho biết: Những năm gần đây, các hội nghị tiếp xúc cử tri đã tạo

# ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH Tiếp tục cải tiến cách thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn cán bộ hưu trí của tỉnh thăm Công ty TNHH Giồng thủy sản Hải Long (Tiền Hải).

được không khí dân chủ, cởi mở, mối quan hệ giữa đại biểu với cử tri, giữa chính quyền với nhân dân, giữa nhân dân với Quốc hội được tăng cường. Song để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, gửi các kỳ họp Quốc hội cũng được thực hiện tương đối bài bản, đúng luật. Tại các cuộc tiếp xúc, phần lớn kiến nghị của cử tri đề cập đến vấn đề ở địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết kịp thời. Ông Nguyễn Văn Tháp, xã Thái Thành (Thái Thụy) cho biết: Những năm gần đây, các hội nghị tiếp xúc cử tri đã tạo

được không khí dân chủ, cởi mở, mối quan hệ giữa đại biểu tham dự các buổi tiếp xúc đầy đủ. Tuy nhiên, mỗi năm Quốc hội họp 2 kỳ, mỗi đại biểu có 4 kỳ tiếp xúc trước và sau kỳ họp, mỗi kỳ như vậy tối đa được 1,5 ngày (khoảng 3 buổi) cộng ở đơn vị không ứng cử để nghe được nhiều hơn, đầy đủ hơn các vấn đề phát sinh, tồn tại ở cơ sở. Lắng nghe ý kiến của cử tri, ngay trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện luân chuyển đại biểu đi tiếp xúc ở địa bàn không ứng

“đại biểu cử tri”, “cử tri chuyên nghiệp, đại biểu kiêm nhiệm” vẫn còn; thông tin lấy ý kiến đến với cử tri chậm (thường thông báo ngay trước khi lấy ý kiến) nên cử tri không có thời gian nghiên cứu kỹ, vì vậy vẫn xảy ra tình trạng có ý kiến phát biểu chưa đúng trọng tâm; việc giải trình, tiếp thu, giải quyết trực tiếp ý kiến, kiến nghị của cử tri của đại biểu Quốc hội và cơ quan chức năng địa phương có khi còn lúng túng, hiệu quả thấp. Công tác tập hợp, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị

của cử tri tuy có nhiều cố gắng song vẫn còn hạn chế... Do vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động, trước tiên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cần tiếp tục cải tiến cách thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo hướng tăng tỷ lệ cử tri là người trực tiếp lao động, đại diện doanh nghiệp; tăng các cuộc tiếp xúc theo chuyên đề là những vấn đề cử tri bức xúc, xã hội quan tâm; tổ chức tiếp xúc luân phiên ở nhiều xã, phường, thị trấn; tăng thời lượng tiếp xúc. Bà Hà Thị Lan Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng cho rằng: Cần phải phân cấp, phân quyền để trả lời trực tiếp nhiều hơn vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị. Muốn làm được điều này, mỗi đại biểu phải tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc; phải tự trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Còn theo ông Phạm Huy Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phải phân cấp, phân quyền để trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản ngày càng nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; đón đóc, giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri của các ngành chức năng, báo cáo kết quả tới cử tri; hàng năm tổ chức hội nghị tiếp xúc chuyên đề với Ủy ban MTTQ các cấp để cùng thống nhất giải pháp tổ chức tiếp xúc cho phù hợp, đạt hiệu quả cao. Mục đích quan trọng của tiếp xúc cử tri là để gần dân, hiểu dân, chuyển tải quan điểm, chính kiến của nhân dân đến Quốc hội, đến cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì vậy, cả đại biểu và cử tri đều phải coi hoạt động tiếp xúc cử tri là nghĩa vụ, là trách nhiệm để tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. THU HIỀN

## Toàn tỉnh có hơn 1,84 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tính đến hết ngày 31/10, toàn tỉnh có hơn 1,84 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó hơn 164.440 người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, 1,53 triệu người tham gia BHYT và 145.470 người tham gia BHTN. Số người tham gia BHYT chiếm 85,7% dân số cả tỉnh.



Người dân đến giao dịch một cửa tại Bảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải.

Để nâng cao số lượng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngành Bảo hiểm xã hội đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, ngành còn tăng cường tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với cán bộ công đoàn, người lao động, đoàn viên thanh niên và người dân các xã, thị trấn. Đây được coi là kênh thông tin hiệu giúp chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu, từ đó thực hiện đúng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. NHƯ HOÀNG

## QUỲNH PHỤ Triển khai công tác tuyển quân năm 2018

Huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017, triển khai công tác tuyển quân năm 2018.

Năm 2017, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện tới cơ sở ở Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo chặt chẽ. Nổi bật là làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện quy trình các bước tuyển chọn bảo đảm chất lượng, đúng luật, công khai, công bằng xã hội. Kết quả, tỷ lệ thanh niên lên trạm khám tuyển đạt trên 96%; bán giao đủ 100% chỉ tiêu trên giao cho 12 đơn vị nhận quân.

Chỉ tiêu tuyển quân năm 2018 của Quỳnh Phụ đạt kiến 400 công dân, để bảo đảm đủ chỉ tiêu trên giao huyện đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung rà soát năm chắc nguồn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tham nhập, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển bảo đảm chất lượng, công bằng, đúng luật, kiên quyết xử lý các trường hợp chống trốn, cản trở quá trình tuyển chọn, mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tổ chức giao lưu, tặng quà bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trang trọng và ý nghĩa. VẠN DŨNG (Bộ CHQS tỉnh)

## Đối thoại chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Người khuyết tật huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo và bảo trợ xã hội cho gần 100 hộ nghèo, hộ người khuyết tật của một xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi đối thoại, các hộ nghèo, hộ người khuyết tật được giải đáp các nội dung về hỗ trợ thẻ BHYT, tiền điện, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học nghề, tạo việc làm, vay vốn; những thay đổi trong việc chăm sóc trẻ em thiếu niên đơn thân và người khuyết tật... Thông qua đối thoại nhằm giúp người nghèo, người khuyết tật hiểu rõ các quy định, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, từ đó có kế hoạch lựa chọn hỗ trợ phù hợp trong học nghề, tìm việc làm, vươn lên thoát nghèo. NGUYỄN CƯỜNG

## Tiếp lửa cho những đam mê sáng tạo

Hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật lần thứ VII đã bước vào chặng cuối. Qua 7 lần tổ chức, hội thi ngày càng thu hút đông đảo thí sinh tham gia và trở thành sân chơi bổ ích cho những người đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật. So với những năm trước, hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật lần thứ VII, năm 2016 - 2017 có số lượng đề tài, giải pháp dự thi nhiều hơn. Với đa dạng các lĩnh vực dự thi: nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; cơ khí tự động hóa, giao thông vận tải, xây dựng; vật liệu, hóa chất, năng lượng; y, dược; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác, hội thi đã thu hút sự tham gia của 200 đề tài, giải pháp từ đối ngũ cán bộ, học sinh, nhân dân lao động trong tỉnh. Chỉ tính riêng lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã có 122 đề tài, giải pháp tham dự. Nhiều đơn vị có số lượng đề tài, giải pháp tham dự hội thi cao như: ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy có 63 đề tài, giải pháp; Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có 46 đề tài, giải pháp và

Trường Đại học Thái Bình có 14 đề tài, giải pháp... Chị Nguyễn Thị Thu Hà, giảng viên Khoa Tự nhiên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình chia sẻ: Đây là lần thứ hai tôi tham gia hội thi. Đến với hội thi không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo mà còn giúp chúng tôi có cơ hội, giao lưu học tập, trau dồi kiến thức. Từ quá trình nghiên cứu đã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy. Nếu có điều kiện tôi vẫn sẽ tham gia sân chơi bổ ích này. Nhiều về số lượng song chất lượng các đề tài, giải pháp tham dự hội thi khá đồng đều và có tính ứng dụng cao, phù hợp với mục tiêu và điều kiện của tỉnh. Bên cạnh đó, số lượng giải pháp trong hội thi lần này cũng nhiều hơn. Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí: có tính mới, tính sáng tạo; đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn các giải pháp đã biết; được triển khai mô hình thí điểm thành công và có khả năng nhân rộng, các đề tài, giải pháp phải trải qua vòng sơ khảo, chung khảo, hội đồng và quá trình thẩm định, kiểm tra, tiếp thu ý kiến phản hồi. Kết

quả, Ban tổ chức đã lựa chọn 60 đề tài, giải pháp của các tác giả, đồng tác giả để trao giải, trong đó có 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba, 24 giải khuyến khích. Về đối tượng dự thi, cũng giống như những năm trước, đối tượng tham dự hội thi lần này đồng và đa dạng, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức mà còn có cả người lao động, nhân dân ở các địa phương. Để có được kết quả trên là do công tác tuyên truyền được thực hiện từ sớm với đa dạng các hình thức, trong đó coi trọng việc tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Các cơ quan phối hợp đồng tổ chức là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh tỉnh đã chủ động tuyên truyền, kiểm tra, đón đóc việc triển khai và tổ chức hội thi. Do đó, hội thi đã thu hút sự quan tâm, tích cực tham gia nhiệt tình của gần 300 tác giả và cộng sự ở các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh. Cùng với đó là sự phối hợp hiệu quả của các phòng nghiên cứu khoa học tại các đơn vị. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay do



Bộ sản phẩm tranh, ảnh, phim về các hiện tượng khoa học cho trẻ mầm non - một trong những đề tài, giải pháp tham dự hội thi.

có sự tư vấn của Ban tổ chức, cơ quan đồng tổ chức trong việc xử lý đồng cách viết, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự thi theo mẫu của Ban tổ chức trước khi nộp nên các đề tài, giải pháp dự thi đạt chất lượng cao hơn so với đề tài của những hội thi trước. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, số lượng các đề tài, giải pháp tham gia dự thi còn ít như năng lượng, hóa chất, vật liệu; tài chính. Nhiều giải pháp có ý tưởng hay song năng lực trình bày của tác giả còn hạn chế, chưa thoát lên được tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng ứng dụng, nhân rộng của giải pháp... Do đó, việc các sở, ban, ngành, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp quan

tâm, chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hội thi, đưa phong trào sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật của tỉnh ngày càng sôi động là một trong những vấn đề được Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh. Theo kế hoạch, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục liên kết chặt chẽ với các sở, ban, ngành tuyên truyền về hội thi từ đồng đội cấp cơ sở, nhân dân trong toàn tỉnh và tập trung hướng vào các đề tài nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nhằm tìm các giải pháp mới có tính thực tiễn cao góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. HOÀNG LANH

## Nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ

Sử dụng nước sạch không chỉ cho cuộc sống, sức khỏe của chính phụ nữ mà cho cả những người thân yêu trong gia đình, cho cộng đồng xã hội và cho cả thế hệ tương lai. Đó là quan điểm, nhận thức của hàng nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh về việc sử dụng nước sạch. Là một trong những hộ đầu tiên của thôn sử dụng nước sạch, chị Trương Thị Minh, thôn Hòa Đông, xã Thụy Việt (Thái Thụy) cho biết: Trước đây gia đình tôi chủ yếu sử dụng nước từ nguồn giếng khoan, nước mưa. Mặc dù có sử dụng bể cát lọc song hầu hết các thiết bị đun nấu, đồ dùng đựng nước của gia đình đều ngả màu ô vàng, hoen rỉ. Từ sau khi có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, sử dụng nước sạch tinh trắng này không còn. Đồng quan điểm, chị Phạm Thị Mơ, thôn Hòa Đông cho biết: Chi phí cho xây bể lọc

cát, mua máy lọc nước khá tốn kém song chất lượng nước sau lọc vẫn không bảo đảm. Do đó, ngay khi công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã đi vào hoạt động, gia đình tôi đã đăng ký đầu nối sử dụng, bảo đảm sức khỏe, tiện lợi hơn rất nhiều. Tính đến đầu tháng 11, tại Thụy Việt đã có 1.240/1.452 gia đình sử dụng nước sạch (chiếm hơn 85%), trong đó 100% gia đình hội viên phụ nữ đã sử dụng nước sạch. Chị Nguyễn Thị Thuý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thụy Việt cho biết: Qua việc tuyên truyền, vận động, giải thích, nhận thức của cán bộ, hội viên đã thay đổi, người dân hướng đến việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và hình thành hành vi ứng xử thân thiện với môi trường. Đặc biệt, nhờ nguồn vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính

sách xã hội đã giúp nhiều gia đình ở đây đầu tư xây dựng các công trình đồng bộ, khép kín như nhà vệ sinh, đầu nối nước sạch phục vụ sinh hoạt. Tại Quỳnh Phụ, tính từ ngày 12/9 đến ngày 7/10/2017 đã có thêm 1.218 gia đình hội viên phụ nữ đầu nối sử dụng nước sạch. Chị Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Để nâng cao số lượng gia đình hội viên sử dụng nước sạch, bên cạnh việc phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp cấp nước sạch tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên và nhân dân, Huyện hội chỉ đạo 100% cán bộ, hội viên nông cốt gương mẫu sử dụng nước sạch; tổ chức 15 lớp truyền thông về nước sạch tại các xã; phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ huyện khảo sát hỗ trợ 500 bồn chứa nước cho hộ nghèo. Hội LHPN huyện đã vận động xã hội hóa được 20 triệu đồng hỗ trợ 10 gia

đình hội viên, phụ nữ nghèo đầu nối sử dụng nước sạch. Hội đặt ra mục tiêu phấn đấu cuối năm 2017 có 80% gia đình hội viên sử dụng nước sạch. Xác định phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động và là đối tượng sử dụng nước sạch, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh và các cơ sở đã phối hợp khảo sát hội viên, phụ nữ về các nguyên nhân, lý do chưa sử dụng nước sạch, những khó khăn, kiến nghị của chị em về vấn đề này. Từ đó các cấp hội có những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ khó khăn. Tính đến cuối tháng 10/2017, tỷ lệ trung bình gia đình hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh đã sử dụng nước sạch là 70,1%. Tuy nhiên, vẫn còn 96 xã có tỷ lệ gia đình hội viên đầu nối nước sạch dưới 65%. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Để phấn đấu đạt 65% trở lên gia đình hội viên ở



Nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình.

tất cả các địa phương sử dụng nước sạch vào cuối năm 2017, các cấp hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, nước sạch nông thôn. Cùng với đó, tiếp tục nắm bắt nhu cầu, khảo sát, làm hồ sơ, giải ngân vốn vay định hướng vốn cho

dùng công khai của các doanh nghiệp nước sạch. Đối với những địa phương có tỷ lệ gia đình sử dụng nước sạch dưới 65%, các cấp hội sẽ nắm chắc tình hình, phân tích, tìm nguyên nhân và đề ra các giải pháp đồng thời phân công cán bộ, hội viên nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động gia đình hội viên, phụ nữ sử dụng nước sạch... Chị Vũ Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Phong (Tiền Hải) cho rằng: Tất cả chúng ta cần có nước để tồn tại nhưng phải sử dụng nguồn nước bảo đảm vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Từ khi các công trình cấp nước sạch được đưa vào vận hành đã cung cấp nước sạch từng hộ gia đình, chất lượng nước được bảo đảm theo quy định, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống; giảm các dịch bệnh do sử dụng nước không hợp vệ sinh gây ra, nhất là ô nhiễm và trẻ em; tạo thói quen cho người dân dùng nước sạch trong sinh hoạt từ đó có ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường. XUÂN PHƯƠNG